

Số: /BC-UBND

Quỳ Hợp, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2024, nhiệm vụ giải pháp năm 2025

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã kiện toàn Ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã để hoạt động có hiệu quả hơn. UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, ban chỉ đạo cấp huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới cấp huyện tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng vườn chuẩn tại các xã.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về Chương trình xây dựng NTM đầy đủ, rộng rãi đến tận các xã, xóm, bản thông qua các hội nghị, hội họp và chỉ đạo các xã tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại xã và các đơn vị xóm, như: Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi và quy định một số nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí NTM, nông thôn mới nâng cao...

Tuyên truyền các nội dung xây dựng NTM, làm giao thông nông thôn, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền 5 lần/tuần phát qua loa truyền thanh của xã và

các xóm, bản; Tổ chức Tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về xây dựng CSVC văn hóa, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, phân loại rác thải; “5 không 3 sạch”; phòng chống thiên tai; xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đã mở được 16 lớp tập huấn cho hơn 1.600 lượt người tham gia về các chương trình liên quan đến các nội dung XD NTM.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng số Tiêu chí toàn huyện đạt được: 209 tiêu chí, bình quân tiêu chí của huyện là 10.45 tiêu chí/xã. Tổng số Tiêu chí toàn huyện đạt được trong năm 2024: 17/20 tiêu chí.

- Tổng số thôn xóm bản đạt chuẩn NTM trong năm 2024: 02 xóm, bản (Xóm Thái Lão, xã Yên Hợp; xóm Bù Sành, xã Châu Thái).

- Tổng số vườn chuẩn NTM đạt được trong năm 2024: 03 vườn (xã Tam Hợp, Châu Cường và Châu Quang).

- Xây dựng được xã Minh Hợp đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

2. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

2.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch:

Trong năm, UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của xã để phục vụ xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Hiện nay, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã hết hiệu lực, các xã đang trong quá trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2030 đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Minh Hợp theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

UBND huyện chỉ đạo các xã thực hiện lồng ghép các chương trình dự án để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Hiện nay, đang tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngành y tế từng bước được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả, trong năm 2024 đã đầu tư triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng, sửa chữa trạm y tế xã.

Năm 2024, UBND huyện và UBND các xã đã quan tâm tập trung lồng ghép các nguồn vốn, dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, trong đó đã quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giao thông, y tế và trường lớp học. Toàn huyện đã đầu tư 41 công trình, dự án đường giao thông trên địa bàn. Trong đó công trình do Huyện làm chủ đầu tư: 6 công trình, Xã làm chủ đầu tư: 53 công trình với Tổng mức đầu tư: 220.328 triệu đồng và đã thực hiện giải ngân được 99.988 triệu đồng. Các công trình đường giao thông đã góp phần đặc lực vào sự phát triển KT-XH huyện nhà nói chung, tạo sự giao thương thông thoáng và thuận tiện cho người dân.

Đối với lĩnh vực giáo dục thì toàn huyện đã quan tâm đầu tư với tổng số nguồn kinh phí 26.270.000.000 đồng. Trong đó, Nguồn vốn nông thôn mới có 8 công trình với số vốn là 22.108 triệu đồng (đến nay đã khởi công 07 công trình với số vốn là 7.416 triệu đồng). Đã chỉ đạo các trường thuộc xã Minh Hợp, Nghĩa Xuân rà soát các nội dung trong tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao thuộc tiêu chí Giáo dục. Hiện nay xã Minh Hợp đã đạt chuẩn và đang tiếp tục chỉ đạo xã Nghĩa Xuân tập trung thực hiện.

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo:

UBND huyện tập trung chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ tiến độ xây dựng nông thôn mới trên cơ sở tiềm năng và lợi thế từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, phát triển sản xuất theo quy mô hợp lý các loại nông sản hàng hoá có lợi thế. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức đào tạo được 17 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.250 lượt người trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện hoàn thành, đã cấp con giống bê cái lai sind cho hộ dân tại xã là các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Thực hiện tốt việc phát triển hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong năm đã có thêm 02 HTX nông nghiệp mới được thành lập và đi vào hoạt động. Đồng thời UBND huyện đã thực hiện cấp mới giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể kịp thời. Hoạt động của các HTX và hộ kinh doanh phát triển nhanh, góp phần vào sự phát triển loại hình sản xuất, tạo việc làm đem lại thu nhập cho người lao động địa phương.

UBND huyện đã tập trung thu hút đầu tư tạo việc làm cho người dân và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đã tạo việc làm mới cho 2.150 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 1.000 người. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ chiến lược về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn huyện là 60%, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 9,7% giảm 2% so với Năm 2023.

2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới về tiêu chí giáo dục đến tận các trường học trong địa bàn toàn huyện. Tính đến nay, toàn huyện đã có 50/60 (83,3%) trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các xã nông thôn đạt chuẩn quốc gia lĩnh vực GD&ĐT về cơ sở vật chất. Tiêu chí giáo dục: có 20/20 xã đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi; 20/20 xã đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3; 20/20 xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2; 19/20 xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3; 20/20 xã đạt chuẩn Xoá mù chữ mức độ 2; 20/20 xã có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc văn hóa, dạy nghề) trên 85%. Có 10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giáo dục gồm: Xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Thái, Bắc Sơn, Châu Đình, Thọ Hợp, Tam Hợp, Đồng Hợp, Yên Hợp, Minh Hợp.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chương trình xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới về tiêu chí y tế đến tận các Trạm Y tế xã trên địa bàn toàn huyện. Phòng Y tế huyện đã tham mưu UBND huyện đã chỉ đạo ưu tiên sử dụng

nguồn kinh phí từ các chương trình MTQG để đầu tư CSVN cho các Trạm Y tế xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và các xã xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Hoạt động khám chữa bệnh tại các Trạm y tế xã đạt được một số kết quả tốt...Chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế từng bước được cải thiện. Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia y tế đạt trên 95%. Công tác dân số, gia đình, trẻ em có nhiều tiến bộ, tốc độ tăng dân số hàng năm duy trì ở mức 0,85%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 13,7%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế: 95,5%; Đến nay, toàn huyện có 20/21 xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế (TCQG YT) đạt 95,23%. Năm 2024, chỉ đạo 04 xã thẩm định mới và thẩm định lại xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt trên 36 tháng (Minh Hợp, Hạ Sơn, Bắc Sơn, Liên Hợp).

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt nhiều kết quả tốt. Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số. Đến nay, các danh hiệu "Gia đình VH", "Khu dân cư VH" trên địa bàn. Làng văn hóa 193/214 xóm, đạt 90,1%; Khu dân cư văn hóa 05 năm liên tục 187/KDC, trong đó có 29 khu dân cư tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt 15%; Gia đình văn hóa: 26.410/32.376 hộ gia đình, đạt tỷ lệ: 81,57%; Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục (2021-2023): 22.346 hộ đạt 84,6%; Gia đình thể thao đạt: 23,3% Người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 34,8%. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, Thổ được đẩy mạnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 22 câu lạc bộ trong đó có 02 CLB dân ca Ví Giặm; 20 CLB văn hoá dân gian. Đến nay, các xã, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn: 15/21, đạt tỷ lệ 71,4%; 214/214 khối, xóm, bản đã có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng với đầy đủ các trang thiết bị. Có 13/20 xã đạt chuẩn tiêu chí, chiếm 65% số xã xây dựng NTM của huyện. Để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, UBND huyện luôn chỉ đạo các xã tập trung lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin và truyền thông cấp xã. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở của xã Minh Hợp. Tiếp tục rà soát hệ thống thông tin cơ sở của huyện đảm bảo hoạt động.

- Công tác đảm bảo môi trường và an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Phong trào làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, phát động phong trào xây dựng "3 hố" để thu gom và xử lý rác thải được nhân rộng trong toàn huyện, triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh ven đường và ở các khu dân cư. Các xóm bản đăng ký đạt chuẩn của các xã Yên Hợp, Văn Lợi, Châu Lý, Châu Thái, Châu Cường....đã chỉ đạo nhân dân chủ động xây dựng được lò xử lý rác thải tại hộ gia đình. Việc đưa vào sử dụng bãi rác thải Thung Khặng, xã Thọ Hợp đã góp phần giải quyết tình trạng xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương trong huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng: Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo UBND các xã thực hiện tốt công tác ATTP thuộc các lĩnh vực. Phòng Y tế huyện đã chủ trì phối hợp với Chi cục ATTP tỉnh tổ chức 02 tại huyện và chủ trì phối hợp với các xã tổ chức tập huấn tại các xã cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể 15 lớp tại các xã với hơn 800 đối tượng tham gia tập huấn. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho hơn 70 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban văn hóa,

Công an xã tuyên truyền vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ Khám bệnh điện tử”; Truyền thông, vận động toàn dân cài đặt ứng dụng “Sổ Khám bệnh điện tử” trên hệ thống đài truyền thanh xã, mạng xã hội Facebook, zalo,... Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh buôn bán, chợ, dịch vụ thương mại nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức tập huấn kiến thức ATTP lĩnh vực nông nghiệp cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn. Tổ chức cho các cơ sở ký cam kết đảm bảo VSATTP theo quy định.

2.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội:

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tiếp tục tổ chức triển khai cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội gắn liền với xây dựng Nông thôn mới như: xây dựng chi hội 5 không 3 sạch, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh, "Chi hội phụ nữ 5 Có 3 sạch", “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch gắn với mô hình nhà liền kề”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản về VSMT” “Con đường cờ, hoa”, "Nông dân ơn Bác", Công trình Con đường thanh niên kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - An toàn"... Bên cạnh đó, MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội đã nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả của việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nhất là ý kiến của Nhân dân đối với tiêu chí hộ nghèo, thu nhập và xây dựng thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định, nhất là các địa bàn trọng điểm; không có sự việc đột xuất bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước cũng như của huyện nhà, giải quyết kịp thời các vụ việc kiến nghị của Nhân dân. Ban chỉ huy Quân sự huyện đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT cấp huyện thành công tốt đẹp. Đồng thời chỉ đạo các xã: Châu Thành, Nam Sơn, Châu Tiến, Châu Lộc tổ chức diễn tập KVPT và PCTT-TKCN theo kế hoạch. Công an huyện đã làm tốt công tác nắm và xử lý tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vụ việc phức tạp liên quan đến ANQG, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, đặc biệt là các vụ việc tranh chấp đất rừng giữa quần chúng nhân dân với các lâm trường trên địa bàn, gây khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề về hình sự, kinh tế, ma túy như: cao điểm phòng chống tội phạm ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, cao điểm đấu tranh với tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản, các hành vi vi phạm về pháo, vệ sinh an toàn thực phẩm... Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an

ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”... Đến nay, toàn huyện Quỳnh Hợp có 17/20 địa bàn cấp xã hiện đang đủ điều kiện đạt tiêu chí 19.2 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 03 địa bàn xã không đạt gồm xã Châu Thành, Minh Hợp (*xảy ra tội xâm hại trẻ em*), xã Châu Lộc (*xảy ra tội phạm giết người*). Có 03 địa bàn xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao (*Châu Tiến, Nghĩa Xuân, Yên Hợp*).

3. Tiến độ giải ngân chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2024, huyện Quỳnh Hợp triển khai thực hiện các dự án năm 2022 và 2023 kéo dài sang năm 2024 với tổng số: 51 dự án với số vốn: 48.356 triệu đồng cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó kế hoạch vốn năm 2022, 2023 và 2024 là 46.154 triệu đồng); tính đến ngày 31/08/2024, đã giải ngân 45.356 triệu đồng, đạt 98,27%/tổng so với kế hoạch (46.154 Triệu đồng).

Vốn sự nghiệp: Tổng số vốn sự nghiệp được phân bổ theo quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 với tổng số tiền 895.000.000 đồng. Hiện nay UBND huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện phân khai nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Công tác chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao

- Đối với xã Minh Hợp: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xã Minh Hợp tiếp nhận 1.482,15 tấn xi măng do tỉnh và huyện hỗ trợ (tỉnh hỗ trợ 1.000 tấn, huyện hỗ trợ 482,15 tấn) để thực hiện tiêu chí giao thông. Toàn xã đã triển khai làm đường và mương đường giao thông nông thôn, kết quả làm được 3.215,5m đường loại A, 5.669,2m đường loại B, 1.450,5m đường nâng cấp, mở rộng và 2.600m mương thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn các xóm. Tổng huy động nhân dân đóng góp gần 2,5 tỷ đồng để làm đường giao thông liên xóm, ngõ xóm. Ngày 15/5/2024 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND công nhận xã Minh Hợp đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao. UBND xã, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới xã Minh Hợp đã phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện để tổ chức buổi lễ công bố, đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Đối với xã Nghĩa Xuân: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện phối hợp UBND xã Nghĩa Xuân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, huy động sức dân để từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Trong việc thực hiện các tiêu chí thì tập trung ưu tiên các chỉ tiêu, tiêu chí đòi hỏi ít nguồn kinh phí để thực hiện trước như: Tiếp cận pháp luật, Chất lượng môi trường sống, An ninh trật tự, Hành chính công. Chỉ đạo UBND xã Nghĩa Xuân tiếp nhận 1.000 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ để hoàn thiện tiêu chí đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã đã triển khai làm được 7.082m đường giao thông, huy động được 155 ca máy, nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, UBND

huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa Xuân chủ động triển khai xây dựng mô hình “Xanh-sáng-sạch-đẹp” theo hỗ trợ và hướng dẫn của tỉnh. Hiện nay, UBND xã, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa Xuân đang tập trung thực hiện các nội dung theo Bộ tiêu chí.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ thêm cho các xã và thôn, xóm, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. UBND huyện đã giao cho các phòng, ban có liên quan xây dựng và trình phương án phân bổ 1.900 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ đặc thù của tỉnh Nghệ An cho các xã để triển khai hoàn thiện tiêu chí đường giao thông nông thôn.

5. Công tác chỉ đạo thôn, xóm, bản và vườn đạt chuẩn NTM

Tập trung chỉ đạo 04 xóm đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2023 gồm: Bản Nguông (xã Châu Cường), Chộng Bùng (xã Châu Lý), Thái Lão (xã Yên Hợp), Bù Sành (xã Châu Thái) và 04 xóm đăng ký về đích của năm 2024 gồm: Trọng Cánh (Yên Hợp), Hộc Mọi (Châu Thái), Đại Thành (Văn Lợi), Thắng Lợi (Văn Lợi) huy động mọi nguồn lực, động viên sức dân để hoàn thành các tiêu chí. Các xóm đã triển khai nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh và chỉ đạo bà con nhân dân hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn theo kế hoạch. Tổng số xi măng được hỗ trợ là 1.200 tấn xi măng và xây dựng được gần 8 km tuyến đường bê tông liên xóm. UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng và Tổ chức thẩm định các thôn, xóm, bản đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và ra quyết định công nhận 02 xóm Bù Sành (Châu Thái), xóm Thái Lão (Yên Hợp) đạt chuẩn NTM. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã Châu Lý, Châu Thái, Yên Hợp, Châu Đình tổ chức lễ công bố thôn xóm bản đạt chuẩn NTM đối với các xóm gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, đang tập trung chỉ đạo UBND các xã Yên Hợp, Châu Thái và Văn Lợi hoàn tất hồ sơ minh chứng để tổ chức thẩm định 04 xóm đăng ký của năm 2024 trong Quý I/2025 theo kế hoạch đề ra.

UBND huyện đã phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức thẩm định vườn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của năm 2024. Kết quả đã thẩm định được 03 vườn tại các xã Châu Quang, Tam Hợp và Châu Cường đạt được các tiêu chí vườn chuẩn NTM. Hiện nay, Ban chỉ đạo vườn chuẩn NTM mới huyện, Hội đồng thẩm định đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận theo quy định

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân toàn huyện trong năm 2024 chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao (đạt 17/20 tiêu chí).

- Công tác tham mưu chỉ đạo xây dựng nông thôn mới còn chậm so với tiến độ đề ra. Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện mới tổ chức thẩm định và công bố được 02 xóm đạt chuẩn NTM (Bù Sành và Thái Lão), 02 xóm không đạt chuẩn (Chộng Bùng và Bản Nguông); 04 xóm chưa tổ chức thẩm định (Trọng Cánh, Đại Thành, Thắng Lợi, Hộc Mọi) theo kế hoạch.

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới chưa được nhuần nhuyễn,

thường xuyên liên tục.

2. Nguyên nhân:

- Sau khi triển khai rà soát theo quy định của bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1563/QĐ - UBND ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì do yêu cầu tiêu chí đã được nâng cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn 2010 - 2020 và tình hình thực tế của các địa phương.

- Văn bản quy định tiêu chí nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh ban hành chậm so với mốc thời gian của giai đoạn triển khai thực hiện nên việc triển khai trong giai đoạn 2021-2025 khó đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

- Việc hỗ trợ xi măng của cấp trên cho các xóm, bản đăng ký đạt chuẩn còn chậm và công tác tham mưu chỉ đạo của phòng, của UBND các xã nhiều lúc chưa được thường xuyên liên tục nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM

- Một số phòng, ban còn chưa chủ động trong công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo nông thôn mới, vẫn còn tình trạng coi công tác tham mưu chỉ đạo xây dựng NTM là nhiệm vụ riêng của ngành nông nghiệp

IV. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2025

1. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo chủ trương của cấp trên. Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Các xã tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng tăng thêm tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới theo quy định.

- Chỉ đạo các xã, thôn, xóm, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện củng cố các tiêu chí đã đạt được.

- Tập trung chỉ đạo xã Văn Lợi phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

- Tập trung chỉ đạo xã Nghĩa Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và xã Minh Hợp đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số.

- Tập trung chỉ đạo và xây dựng 4 xóm, bản đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2024 về đích NTM theo quy định.

2. Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình nông thôn mới:

a. Đối với công tác chỉ đạo các xã và xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Tiếp tục chỉ đạo xã Nghĩa Xuân đầu tư lồng ghép các chương trình, hoàn thiện hơn nữa đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chưa hoàn thành so với tiêu chuẩn quy định. Chỉ đạo nhân dân các xóm, bổ sung đắp lè, phát quang hai bên các tuyến đường giao thông, vận động nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công để làm đường giao thông nội xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Tổ chức đầu tư, duy tu, nạo vét, sửa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất,

xây dựng thêm lò xử lý rác thải tại hộ gia đình. Chinh trang, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, y tế và trường học. Khuyến khích mở các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Phân đấu giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp, tuân thủ quy ước, hương ước xóm bản. Hệ thống chính trị ổn định, hoạt động có hiệu quả.

b. Đối với các thôn, xóm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới:

Phân đấu chỉ đạo xây dựng 04 xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, tập trung chỉ đạo các xóm huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để làm đường giao thông nông thôn, chinh trang vườn tược, sửa chữa kênh mương, phát triển sản xuất, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, ưu tiên các nguồn vốn vay ưu đãi để nhân dân vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; Giảm tỷ lệ hộ nghèo; Chỉ đạo nhân dân xây dựng xóm, bản có tổ thu gom rác thải hoặc 100% hộ gia đình có hố thu gom và xử lý rác thải theo quy định và Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo môi trường đạt 100%. Phân đấu giữ vững Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể luôn đạt loại khá trở lên. Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thái

